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ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า
ตามที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีมติเอกฉันท์เลือกตนให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภานั้น ตนได้เข้าพบ
น.ส.ตรีนุช เทียน ทอง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อฟังนโยบายจาก รมว.ศธ. ถึงการขับเคลื่อนงานคุรุสภา
โดยเฉพาะการจัดทำมาตรฐานการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และต้องการให้งานของคุรุสภาจับต้องได้
เน้นการดูแลอำนวยความสะดวกมาตรฐานและคุณภาพครูให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องเร่งด่วนคือการ
เชื่อมต่อนโยบายต่างๆของ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อดีตรักษาการเลขาธิการคุรุสภา ที่ได้ออกแบบ
ระบบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ครูได้รับความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อขอหรือต่อใบอนุญาตปร
ะกอบวิชาชีพครูได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งการดูแลครูต่างชาติที่เข้ามาทำหน้าที่สอนในประเทศไทยประมาณ 50,000 คน
ให้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเป็นระบบมากขึ้น

เลขาธิการคุรุสภากล่าวอีกว่า
นอกจากนี้ยังมีประเด็นการรับรองใบปริญญาที่ต้องเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้ออกเกณฑ์การรับรองปริญญารูปแบบใหม่
ดังนั้นการรับรองใบปริญญาของคุรุสภาก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนด้วย
ซึ่งตนมีเป้าหมายการทำงานสูงสุดคือเราจะต้องผดุงไว้ด้วยมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพครู
และต้องอำนวยความสะดวกพร้อมพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่ครูทุกคน
รวมถึงผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพครูด้วย
ดังนั้นคุรุสภาจะต้องทำหน้าที่สื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่องวิชาชีพให้แก่ครูมากขึ้น
ส่วนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นครูจะต้องผ่านกระบวนการของการหล่อหลอมและบ่มเพาะเชิงวิชาการและวิชาชีพครู
ดังนั้นกระบวนการผลิตครูจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งคุรุสภาอาจจะต้องมีการทบทวนและทำให้มีมาตรฐานมากขึ้น.
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